

4หุ้นเด่นกลุ่มเครื่องตี๋ม ICHI-SAPPE-OSP-CBG

โบรคเกอร์ เซียร์ซี้อ 4 หุ้นเด่นกลุ่มเครื่องตี๋ม คาดผลประกอบการ ไตรมาส 2/66 เติบโตโดดเด่น รัฐบาลอุดหนุน-เทศกาลสงกรานต์ ดันยอดขายเพิ่มขึ้น เซียร์ “ซี้อ” ICHI เป้าราคา 15.60 บาท SAPPE เป้าราคา 64 บาท OSP เป้าราคา 33-33.75 บาท และ CBG เป้าราคา 118 บาท

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่ไตรมาส 2/2566 เป็นต้นไป หุ้นกลุ่มเครื่องตี๋มจะฟื้นตัวดีและมีการเติบโตที่ดี เนื่องจากยอดขายจะขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว และโดยเฉพาะเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย และช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคาดว่าผลประกอบการ

อ่านต่อ หน้า 27

4 หุ้นเด่น

ไตรมาส 2/2566 ของ 10 หุ้นในกลุ่มเครื่องตี๋ม ได้แก่ 1. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI 2. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI 3. บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC 4. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด

(มหาชน) หรือ HTC 5. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO 6. บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE 7. บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE 8. บริษัท โอสถสภ จำกัด (มหาชน) หรือ OSP 9. บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG และ 10. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือ SSC น่าจะออกมาดีทุกบริษัท

ขณะที่แนะนำลงทุน “ซี้อ” 3 หุ้นเด่น คือ 1. ICHI ให้ราคาเป้าหมาย 15.60 บาท ต่อหุ้น เนื่องจากตลาดขาเขียวในประเทศยัง

ขยายตัวที่ดี และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย เห็นได้จากความสำเร็จของเครื่องตี๋ม “ตันชั้นชู” และจะทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาในระยะถัดไป ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นในปี 2566 ที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนนี้ยังช่วยหนุนกำลังการผลิตขยับขึ้นไปสูงสุดเกิน 70% แล้ว

2. SAPPE แนะนำ “ซี้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 64 บาทต่อหุ้น ถือเป็นอีกตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นในปี 2566 เนื่องจากมีการเติบโตที่ดีในตลาดต่างประเทศ และจะมีการทยอยออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และ 3. OSP แนะนำ “ซี้อ” ให้กรอบราคาเป้าหมาย 33-33.75 บาทต่อหุ้น เนื่องจากคู่แข่งปรับราคาขึ้นตาม ทำให้การแข่งขันน้อยลง และต้นทุนผลิตมีทิศทางขาลง ดังนั้นภาพรวม

มองว่าหุ้นกลุ่มเครื่องตี๋มจะมียอดขายที่ดีตั้งแต่ฤดูร้อนเป็นต้นไป จะเห็นการบริโภคดีขึ้น และในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 น่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามการบริโภคที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง และอาจมีปัจจัยเรื่องของเอลนีโญด้วย

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้แนะนำหาจังหวะลงทุน “ซี้อ” หุ้นกลุ่มเครื่องตี๋ม เนื่องจากมองว่าจะได้รับผลบวกในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วยสนับสนุนผลประกอบการในช่วงไตรมาส 2/2566 เติบโตอย่างโดดเด่น โดยเลือก 2 หุ้นเด่น คือ กลุ่มเครื่องตี๋ม ชูกำลัง แนะนำ “ซี้อ” หุ้น CBG ให้ราคาเป้าหมาย 118 บาทต่อหุ้น เนื่องจากได้ผลบวกทั้งตลาดในประเทศและส่งออกที่ดีขึ้น และกลุ่มที่ไม่ใช่เครื่องตี๋มชูกำลัง แนะนำให้ “ซี้อ” หุ้น ICHI น่าจะได้รับผลบวกค่อนข้างมากจากอากาศร้อนและช่วงสงกรานต์นี้ น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นโดดเด่น ■